

องค์กรครูจึ้นายกฯ ปรับ "หมอธี" พันกรม.

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ย. 2560

**ประธานสภาครูแห่งประเทศไทย วอน นายกฯ ปรับ "หมอธี" พัน กรม.หลังดำรงตำแหน่ง
รมว.ศึกษาธิการ เกือบ 1 ปีไร้ผลงานสร้างแต่ปัญหา ทำปฏิรูปการศึกษาหยุดชะงัก**

วันนี้ (7 พ.ย.) นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานสภาครูแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือ ครม.ประยุทธ์ 5 ว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศึกษาธิการ ได้ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ 16 ธ.ค.2559
หลังจากพิสูจน์ฝีมือการทำงานก็มีโพลจากหลายสำนักวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น 1 ใน 3 กระทรวงที่ไม่มีผลงาน
และในเดือน ธ.ค.ที่จะถึงนี้ก็จะครบ 1 ปีถือว่าพอสมควรกับการทำงาน 1 ปี ตนสงสารเด็ก สงสารครู
สงสารประเทศไทย ที่ต้องเสียโอกาสในการเดินทางไปข้างหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทยจะไร้ผล
ถ้าไม่เปลี่ยนผู้นำซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตนคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ควรปรับเปลี่ยนได้แล้ว ขณะนี้คะแนนนิยมของนายกฯ ร่วงลงมาเหลือเพียง 2 คะแนน
แต่ถ้าปรับเปลี่ยนเอาหมอธีพ เอานักการศึกษาที่มีวิญญานครู มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ในการบริหาร คนใน
ศธ.และประชาชนจะมีความสุขมาก คึ้นความสุขให้กับ ศธ.ได้แล้ว และคะแนนนิยมนายกฯจะดีกลับขึ้นมาเป็น 10
แน่นอน

ประธานสภาครูแห่งประเทศไทย กล่าวต่อไปว่า ตนเฝ้าติดตามดูการบริหารงานของ รมว.ศธ.
โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นประธานบอร์ดเพียง 3 องค์กรก็รู้ได้เลยว่า
ไม่แก้ปัญหาก็มาสร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครูสภา และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ปัญหามากมายเพราะไม่ให้ความสำคัญกับงานของแต่ละองค์กร นั่งประชุมที่ห้องเดียว
คราวเดียวสามารถทำได้ทีละ 2-3 บอร์ด จะถูกจะผิดยังไงก็ไม่มีเวลาให้ใครอธิบาย
อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เขาพยายามมากกว่าหาอาหารอีกหลายเท่า ทั้งยังไม่ยอมรับฟังเสียงรอบข้าง
ทำหนังสือไปไม่มีแม่แต่เสียงตอบรับ ระบบงานธุรการไม่รู้ระเบียบงานของประเทศไหนหายเจ็บ
ตนออกมาพูดในครั้งนี่เพราะยอมที่จะเปลืองตัว ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีใครทำ หวังว่าสมาชิกสภาครูทุกท่านคงเข้าใจ
กับความมอดทน กล้ากลืน ชื่นชมกับปัญหาทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

"เราไม่มีเวลาที่จะไปตามไล่แก้ปัญหาที่คนไม่รู้เรื่องการศึกษาสร้างไว้
แต่เรามีเวลาและโอกาสเพียงน้อยนิดในช่วงเวลานี้คือ เปลี่ยน รมว.ศึกษาธิการ คนปัจจุบัน
คนสร้างปัญหาตัวจริงออกไป คือคำตอบสุดท้ายที่จะหยุดปัญหาการศึกษาวันนี้" ดร.องค์กร กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.22 น.](#)